

50 ปี KPRU.. to Credit bank

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยานุช พรหมภาสิต รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กล่าวต้อนรับคณะที่มหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธีญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา พวงมาลัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์



เนื่องด้วยมาตรฐานการศึกษาชาติในปัจจุบัน ได้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ และความแตกต่างของบุคคล และให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เกี่ยวกับการดำเนินงานคลังหน่วยกิตตามแนวทางของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียน



ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุตินา สัจจามันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ประธานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษตลอดชีวิต

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุชัย คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษตลอดชีวิต

โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ผ่านทางระบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว จำนวน 155 คน



